

## บทที่ 6

### สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจ อุตสาหกรรมโรงสีในจังหวัดนครสวรรค์

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ แนวคิดเรื่องข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่มีอยู่ในรูปแบบของรายงานทางการเงินและรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการปฏิบัติงานแบ่งเป็น รายงานเพื่อการวางแผน รายงานเพื่อการควบคุม และรายงานเพื่อเสนอข้อมูล

ระเบียบวิธีการศึกษาในครั้งนี้นี้ มีขอบเขตประชากร คือธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นบริษัทจำกัด จำนวน 18 ราย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกับการนำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้เพื่อการวางแผนและควบคุม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต

#### สรุปผลการศึกษา

##### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทำงานมากกว่า 15 ปี และมีหน้าที่หลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายขององค์กร

##### ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในโรงสีที่เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีสินทรัพย์รวมอยู่ระหว่าง 21 – 50 ล้านบาท มียอดขายต่อปีอยู่ระหว่าง 51 – 100 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 1.0 – 2.0 ล้านบาท โรงสีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือสินค้าของโรงสีส่วนใหญ่ คือ ปลายข้าว และรำข้าว โดยทั้งหมดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศเท่านั้น ส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 100 ตัน / 24 ชั่วโมง และมีปริมาณความจุของโกดังอยู่ระหว่าง 2,001 – 5,000 ตัน และโรงสีส่วนใหญ่มีทั้งลานตาก และ ไซโล

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย แต่ไม่มีแนวโน้มในการเข้าร่วมซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โรงสีส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าข้าว และอยู่ในโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาล สำหรับการซื้อ - ขายข้าวของโรงสีนั้น ส่วนใหญ่เมื่อซื้อมาแล้วจะผ่านกระบวนการจัดสีเป็นบางส่วน และบางส่วนขายในรูปแบบข้าวเปลือก โดยส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการจัดสีตั้งแต่ร้อยละ 61 ถึง ร้อยละ 80 ส่วนการบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป และจะผลิตเพื่อขายในประเทศทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งหมดไม่มีสินค้าวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ นอกจากนี้โรงสีส่วนใหญ่จะไม่ได้รับโควตาการส่งออกข้าวจากรัฐบาลโดยตรง รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้รวบรวมข้าว ส่งให้กับผู้ได้รับ โควตาดำวย สำหรับจำนวนพนักงาน โรงสีส่วนใหญ่มีพนักงานอยู่ระหว่าง 10 - 20 คน

### ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี

ผลศึกษาพบว่า โรงสีส่วนใหญ่จัดทำบัญชีโดยใช้ระบบมือ และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน รวมทั้งใช้สำนักงานบัญชี และพนักงานบัญชีของกิจการร่วมกันจัดทำบัญชี ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าทำให้รายงานที่ได้มีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น ในการจัดทำบัญชานั้นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นเสียภาษีต่อกรมสรรพากร และเพื่อส่งงบการเงินประจำปีต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และข้อมูลทางบัญชีที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้นอกเหนือจากงบการเงินคือ ทะเบียนคุมข้าวคงเหลือ ทะเบียนคุมการขายข้าว และทะเบียนคุมการซื้อข้าว

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้อ่านงบการเงินทุกปี และสิ่งที่พบส่วนใหญ่จากการอ่านงบการเงินในปัจจุบันคือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนในการรายงานผลทางการบัญชานั้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อหัวข้อโดยรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก โดยหัวข้อที่ให้ความสำคัญสูงสุดคือเรื่องปริมาณการซื้อข้าว นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวโน้มในการเข้าร่วมซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญต่อหัวข้อโดยรวมในระดับสำคัญมาก ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ไม่มีความสนใจในการเข้าร่วมซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง โดยหัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวโน้มในการเข้าร่วมซื้อขายในตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดคือ เรื่องปริมาณการซื้อข้าว ปริมาณข้าวคงเหลือ และมูลค่าข้าวคงเหลือ ส่วนหัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีแนวโน้มในการเข้าร่วมซื้อขายในตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดคือ เรื่องปริมาณการซื้อข้าว มูลค่าการซื้อข้าว ปริมาณการขายข้าว และมูลค่าการขายข้าว

#### ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการนำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผนและควบคุม

ในการวางแผนนั้น ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ในการวางแผนด้านต่างๆเป็นดังนี้คือ ด้านการขายและการรับเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รายงานประวัติการขายแยกตามลูกค้า ด้านการซื้อและการจ่ายเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รายงานประวัติการซื้อแยกตามประเภทและพันธุ์ข้าว และรายงานประวัติการซื้อแยกตามรายชื่อเกษตรกรและผู้ขาย ด้านการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งบกำไรขาดทุน ด้านสินค้าคงเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รายงานปริมาณข้าวคงเหลือแยกตามประเภทและพันธุ์ข้าว ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รายงานประวัติอัตราค่าจ้างแยกรายบุคคล

นอกจากการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการทำงานการเงินเพื่อเสียภาษีแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการรายงานต้นทุนการผลิต ซึ่งคุณสมบัติของข้อมูลทางการบัญชีที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับมีความเข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ในด้านการวางแผนนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำงบประมาณหรือมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่มีการจัดทำในด้านสินค้าคงเหลือ

ส่วนในการควบคุมนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำรายงานเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนงาน งบประมาณหรือมาตรฐานที่วางไว้ โดยส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำในด้านสินค้าคงเหลือ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงสีอื่น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของโรงสีตนเอง โดยส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาในด้านสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของสินค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการนำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผนและควบคุมดังนี้คือ ในด้านการวางแผนนั้นส่วนใหญ่บุคลากรทางการบัญชีไม่มีศักยภาพมากพอในการจัดเตรียมข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารจะต้องจัดหาและจัดทำข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้การวางแผนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นความผันผวนของราคาข้าว ปริมาณความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือนโยบายของรัฐ เป็นต้น อันเป็นผลให้การวางแผนด้านต่างๆเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเป็นไปได้อย่างยาก ส่วนในด้านการควบคุมนั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาต่อเนื่องจากการวางแผน นั่นคือเมื่อการวางแผนมีปัญหาและมีปัจจัยเกี่ยวข้องมาก ก็ทำให้การควบคุมให้เป็นไปตามแผนเป็นไปได้ยากเช่นกัน

## อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาเรื่องการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสี ในจังหวัดนครสวรรค์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังกล่าวตามแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

จากการศึกษาเรื่องการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสี ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การจัดทำบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสี ในจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเสียภาษีและยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยผู้บริหารเน้นหนักการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ข้อมูลทางบัญชีที่ได้จัดทำมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเวลา สอดคล้องกับการใช้งาน เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลบัญชี ของ ธาริณี พงศ์สุพัฒน์ (2542) ที่กล่าวว่า ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลบัญชีที่ทำให้ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลมี 4 ประการ คือ

1. เข้าใจได้ ภายใต้อธิบายได้ว่าผู้ใช้ข้อมูลบัญชีมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบัญชีตามสมควร
2. เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลบัญชีสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
3. เชื่อถือได้ คือ ปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ และความลำเอียง มีความเป็นกลาง มีความระมัดระวัง และมีความครบถ้วน
4. เปรียบเทียบกันได้ ในรอบระยะเวลา ต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ

นอกจากนี้ข้อจำกัดสำหรับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้คือ ต้องทันต่อเวลา ต้องมีความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป ต้องมีความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ และต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ เอกพรธม มหาอัมพรพฤกษ์ (2540) นั่นคือการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วเพื่อสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานช่วยลดความยุ่งยากและลดเวลาในการดำเนินงาน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สารสนเทศที่ได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และยังสามารถจัดทำรายงานได้หลากหลายตามความต้องการ เพื่อช่วยผู้บริหารในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหาร



### ข้อค้นพบจากการศึกษา

จากการศึกษาเรื่องการใช้อัตราส่วนทางการเงินบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสี ในจังหวัดนครสวรรค์ มีข้อค้นพบดังนี้

1. มีโรงสีส่วนน้อยที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจำกัด และไม่มีโรงสีใดเลยที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
2. มีโรงสีส่วนน้อยที่ไม่มีการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย
3. มีโรงสีส่วนน้อยที่มีการผลิตเพื่อขายต่างประเทศทั้งหมด
4. มีโรงสีส่วนน้อยที่ปัจจุบันได้รับโควตาการส่งออกข้าวจากรัฐบาลโดยตรง
5. มีโรงสีส่วนน้อยที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชี โดยไม่มีการจัดทำด้วยระบบมือ
6. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผลกระทบที่น้อยที่สุดของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้คือ ลดค่าใช้จ่าย
7. ในการจัดทำบัญชีนั้น มีโรงสีส่วนน้อยที่ใช้พนักงานบัญชีของตน หรือ ใช้สำนักงานบัญชีเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
8. วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยเห็นว่าเป็นไปเพื่อเสนอต่อส่วนงานอื่นๆ ของกิจการ
9. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ข้อมูลทางบัญชีนอกเหนือจากงบการเงินที่ใช้บ่อยที่สุดคือ การ์ดสินค้าคงเหลือ และการ์ดเจ้าหนี้รายตัว
10. ในการรายงานผลทางการเงินบัญชีนั้นผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด
11. ในการวางแผนการขายและการรับเงิน ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าใช้น้อยที่สุดคือ รายงานรายละเอียดการวางบิลที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
12. ในการวางแผนการซื้อและการจ่ายเงิน ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าใช้น้อยที่สุดคือ รายงานใบสั่งซื้อข้าวที่ยังไม่ได้รับข้าวหรือได้รับไม่ครบถ้วน (ต่างประเทศ) รายงานรายละเอียด Letter of Credit ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้การค้าในประเทศ และรายงานรายละเอียดเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
13. ในการวางแผนด้านการเงิน ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าใช้น้อยที่สุดคือรายงานวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

14. ในการวางแผนด้านสินค้าคงเหลือ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าใช้น้อยที่สุดคือรายงานข่าวที่เคลื่อนไหวซ้ำ และรายงานของเสีย

15. ในการวางแผนด้านบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าใช้น้อยที่สุดคือรายงานประวัติอัตราจ้าง แยกรายแผนก

16. นอกจากการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการทางการเงินเพื่อเสียภาษีแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประโยชน์อื่นที่น้อยที่สุดของการใช้ข้อมูลทางการบัญชี คือ การใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดจำนวนคนงานและค่าจ้าง

17. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับมีคุณสมบัติที่จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้น้อยที่สุด

18. งานด้านบุคลากรนั้นเป็นงานด้านที่มีการวางแผน และควบคุมน้อยที่สุด

19. ในการควบคุมนั้น โรงสีได้มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยด้านที่มีการวัดผลน้อยที่สุดคือ อัตราที่ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้

#### ข้อเสนอแนะ

##### ด้านการวางแผน

1. เพื่อเป็นการสร้างให้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ควรมีการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดี โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในงานด้านบัญชี เพื่อจัดการให้ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีความชัดเจน ถูกต้อง เพียงพอสำหรับการใช้จัดทำงบประมาณ หรือมาตรฐานเพื่อการวางแผน

2. ต้องพัฒนาบทบาทของบุคลากรทางบัญชี ให้สามารถเป็นนักวิเคราะห์และวางแผน โดยการส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ รวมทั้งต้องมีการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมด้วย เพื่อให้บุคลากรทางบัญชีสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างเต็มที่ และสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

##### ด้านการควบคุม

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับงบประมาณและมาตรฐานที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงงบประมาณหรือมาตรฐานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารควรศึกษาและจัดการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอีกด้วย

2. ควรมีการวิเคราะห์ถึงอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อทราบถึงความต้องการปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ เนื่องจากปริมาณเงินทุนหมุนเวียนมี

ความสำคัญมากในการดำเนินงานธุรกิจโรงสี หากมีการวิเคราะห์ถึงอัตราส่วนทางการเงิน ก็จะทำให้สามารถควบคุมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

การศึกษารั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปและการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเฉพาะโรงสีในจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงสีขนาดกลาง และไม่มีการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการจากสำนักงานบัญชีเข้าช่วย ทำให้มองภาพการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นควรจะมีการศึกษาถึงการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมของโรงสีในเขตอื่นๆ ที่กว้างกว่าเช่น ในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อโรงสีขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved